

สำเนา

วุฒิสภา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มตลาดไอทีด้านคอมพิวเตอร์ (ผลสำรวจปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑) เติบโตขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ตลาดโดยรวมมูลค่า ๖๐๘,๔๖๐ ล้านบาท มีอัตราการเติบโต ๑๓ % (พ.ย. ๒๕๕๐ - ม.ค. ๒๕๕๑) สัดส่วนการขายระหว่างคอมพิวเตอร์ตราสินค้าต่างประเทศ (Inter Brand) กับตราสินค้าในประเทศ (Local Brand) ในแต่ละปีพบว่าตลาดตราสินค้าต่างประเทศที่เคยเติบโตช้ากว่าตลาดตราสินค้าในประเทศนั้น ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบเท่ากับตราสินค้าของไทย และมีแนวโน้มอัตราการเติบโตมากกว่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ไทย โดยมีสาเหตุหลักคือ ไม่มีการวางแผนในระดับมหภาพให้เป็นระบบและความเข้าใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มีสมรรถนะ คุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และ บุคลากร (People ware) ถึงแม้ว่าในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ข้อ ๑๖ ให้ส่วนราชการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นซื้ออ้างอิงยึดถือปฏิบัติในการระบุดูคุณสมบัติเฉพาะคอมพิวเตอร์ แต่ในทางปฏิบัติจริงปรากฏว่า หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานได้อ้างมาตรฐานระดับนานาชาติระบุคุณสมบัติเฉพาะ กีดกันและไม่ส่งเสริมกิจการของคนไทย ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทยไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ เป็นผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการ และมีคนตกงาน ทำให้อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของไทยจะล่มสลายไปในที่สุด ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันในตลาดโลกหรือไม่ อย่างไร

๒. รัฐบาลมีมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย อย่างไร

ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายอนันต์ วรดิพงษ์)

สมาชิกวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขรับ 34
วันที่ 22 ส.ค. 2551
เวลา 12.30 น.